



ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/ ๒๑๒๒

ศาลากลางจังหวัดนครพนม  
ถนนอภิบาลบัญชา นพ ๔๘๐๐๐

พฤษภาคม ๒๕๖๑

เรื่อง ตรวจสอบการทุจริตการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน นายอำเภอทุกอำเภอ (ยกเว้น อำเภอนาทม)

อ้างถึง หนังสือจังหวัดนครพนม ด่วนที่สุด ที่ นพ ๐๐๒๓.๔/๕๔๓๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๑

ตามที่จังหวัดนครพนม แจ้งให้อำเภอตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีที่ปรากฏข่าวทางหนังสือพิมพ์ ประจำวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ ว่ากองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) พร้อมด้วยคณะเครือข่ายองค์กรต่อต้านทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ได้ดำเนินการตรวจสอบการสมยอมในการเสนอราคา (ฮั้วประมูล) ในองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าการขายรถดูดโคลนและรถขยะอัดท้ายให้หน่วยงานของรัฐลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดคุณสมบัติ (ล็อกสเปค) และในลักษณะบริษัทตัวแทนจำหน่ายไม่ผ่านคุณสมบัติตามที่กำหนดและรถดูดโคลนไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) โดยให้ตรวจสอบว่ามีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นใด ที่จัดทำโครงการจัดซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน และมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในเขตอำเภอ ที่ดำเนินการตามโครงการดังกล่าว ซึ่งถูกพนักงานสอบสวน กองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ดำเนินคดีแล้ว รวมทั้ง หากมีองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการดังกล่าวให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการซื้อรถขยะ – รถดูดโคลน ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวทั้งทางแพ่ง ทางอาญา และทางวินัย โดยเคร่งครัด โดยให้รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นของอำเภอและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้ทราบภายในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๑ นั้น

บัดนี้ ระยะเวลาได้ล่วงเลยมาพอสมควรแล้ว จังหวัดนครพนมยังได้รับรายงานผลการดำเนินการแต่อย่างใด ดังนั้น จึงขอให้อำเภอได้เร่งรัดดำเนินการตรวจสอบกรณีดังกล่าว โดยให้รายงานผลการดำเนินการพร้อมทั้งความเห็นและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องให้จังหวัดนครพนม ทราบภายในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายดำรงค์ สิริวิชัย อิมวิเศษ)

รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน

ผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด

กลุ่มงานกฎหมาย ระเบียบและเรื่องร้องทุกข์

โทร./โทรสาร ๐-๔๒๕๑-๕๗๒๐